



เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ 1/2567

เรื่อง ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สัญญามาตรฐาน)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก <http://www.thaibma.or.th/>

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ อีเมล : legal@thaibma.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 5 มีนาคม 2567

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

ฝ่ายกฎหมายและพัฒนากฎเกณฑ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โทรศัพท์ 0-2257-0357 ต่อ 276, 278

สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 10 A, D ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ส่วนที่ 1: ที่มาและเหตุผล

ด้วยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองและดูแลผู้ถือหุ้นกู้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2552 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่กำหนดเงื่อนไขความผูกพันระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อย่างไรก็ตามการที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดต้นทุนให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการจัดทำสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (“สมาคม”) จึงมีแนวคิดในการจัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“สัญญามาตรฐาน”) เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ สามารถเลือกใช้ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นแนวทางในการจัดทำร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

สมาคมจะนำเสนอตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาต่อไป

ส่วนที่ 2: เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งทำให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและคุ้มครองผู้ลงทุนในตราสารหนี้

ส่วนที่ 3: หลักการที่เสนอในการรับฟังความคิดเห็นในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2567 มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น มีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากสัญญาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

<p>สัญญาที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน</p>	<p>ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น (ปรับปรุงจากสัญญาที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน)</p>	<p>เหตุผล</p>
<p>1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ คู่สัญญา 1.1 ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่แจ้ง หรือนำส่งข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้</p>	<p>1. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ คู่สัญญา 1.1 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่แจ้งและ นำส่งข้อมูล หรือเอกสารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น การแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีเกิด เหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทลูก บริษัทย่อย และผู้ค้า ประกัน เป็นต้น รวมถึงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อาจ แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาอื่นๆ ตามที่จำเป็น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ถือหุ้นกู้หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วย</p>	<p>การได้รับการความร่วมมือและการ สนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ จะทำให้ผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การให้ความ ร่วมมือในการนำส่งข้อมูล รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตาม ข้อกำหนดสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของผู้ถือหุ้นกู้ รวมทั้งการติดตามกรณี เกิดเหตุผิดนัดและการติดตาม ตรวจสอบ ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน</p>
<p>1.2 ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่ ดำเนินการให้นายทะเบียนนำส่งข้อมูลให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>1.2 เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ ออกหุ้นกู้ในการขอข้อมูลจากนายทะเบียน หรือขอให้นายทะเบียนดำเนินการต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อาจร้องขอ เช่น การแจ้งผล การจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นให้แก่ผู้แทนผู้ถือ หุ้นกู้ หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้ นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนได้โดยไม่ต้อง ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้ เป็นต้น</p>	<p>เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับข้อมูลโดยตรง จากนายทะเบียนสำหรับใช้ในการติดตาม การปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือ หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการปิดสมุดทะเบียนเพื่อ ขอรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการดำเนินการ ต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนายทะเบียนไม่มี หน้าที่ตามสัญญาที่จะต้องส่งข้อมูลให้แก่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้นายทะเบียน ส่งข้อมูลให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกรณี ผิดนัดชำระหนี้เงินต้น หรือดอกเบี้ยเท่านั้น</p>
<p>1.3 ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ วางเงิน ประกัน</p>	<p>1.3 เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับ การวางเงิน ประกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจ ตกลงกันกำหนดในสัญญาให้ผู้ถือหุ้นกู้ จะ วางเงินประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้</p>	<p>เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถนำเงิน ประกันดังกล่าว มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้สิทธิผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการหักกลบ หนี้ค่าใช้จ่ายที่ได้ทรงจ่ายไปจากเงิน ที่วางไว้เป็นประกัน โดยไม่ต้องหักจากเงิน ที่ได้รับจากการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือบังคับหลักประกัน ก่อนนำเงินส่วนที่ เหลือไปจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นกู้</p>

สัญญาที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น (ปรับปรุงจากสัญญาที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน)	เหตุผล
		เนื่องจากในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียกร้องค่าเสียหาย บังคับชำระหนี้ หรือบังคับหลักประกันไปก่อน เมื่อได้รับชำระหนี้จากผู้ถือหุ้นกู้แล้ว ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะนำเงินมาหักค่าใช้จ่ายที่ตรงจ่ายไปก่อนแล้วนำเงินที่เหลือไปจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นกู้ จึงทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนจากเงินที่ได้รับชำระจากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งในบางกรณีเงินที่บังคับได้จากผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อหักเงินตรงจ่ายไปแล้วอาจเหลือจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มากนัก
<p>2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จหรือเงินชดเชยให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา แต่ในสัญญาส่วนใหญ่มีการกำหนดค่าตอบแทนตามอายุของตราสารหนี้ และยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่มีการขยายอายุหุ้นกู้ หรือกรณีหุ้นกู้เกิดเหตุผิดนัด หรือการบังคับชำระหนี้</p>	<p>2. อัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จหรือเงินชดเชยให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</p> <p>เพิ่มเติมให้มีการกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา เช่น ในกรณีที่มีการขยายอายุหุ้นกู้ หรือกรณีหุ้นกู้เกิดเหตุผิดนัดหรือบังคับชำระหนี้ เป็นต้น</p>	<p>เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีความชัดเจนและครอบคลุมในกรณีที่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา แม้ว่าตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือขยายระยะเวลาไถ่ถอน หรืออยู่ระหว่างการเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้ผู้ถือหุ้นกู้ชำระหนี้</p>

สาระสำคัญในร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

3.1 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้อ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สัญญา (ตัวอย่างสัญญา ข้อ 4)

3.1.1 เพิ่มเติมข้อกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ มีหน้าที่แจ้งและนำส่งข้อมูล หรือเอกสารให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เช่น

(1) ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง หรือเกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ หรือบริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายหรือ ถูกฟ้องหรือดำเนินคดีล้มละลาย ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ รวมทั้งเมื่อมีการดำเนินการใด ๆ หรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย หรือเลิกกิจการ

(2) ผู้ออกหุ้นกู้ นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ทรัพย์สิน สถานะทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย หรือผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(3) กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ นำส่งรายงานความคืบหน้าการใช้เงินตามวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือวัตถุประสงค์การใช้เงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(4) กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ นำส่ง เอกสาร ความเห็นหรือการรับรองของผู้เชี่ยวชาญหรือจากที่ปรึกษาต่างๆ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เช่น นำส่งหนังสือแจ้งรายละเอียดมูลค่าทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน หรือ หนังสือรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินหลักประกัน และ/หรือ ทรัพย์สินทดแทน (ถ้ามี)

3.1.2 เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการขอข้อมูลจากนายทะเบียน หรือขอให้ นายทะเบียนดำเนินการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ เช่น

(1) การแจ้งผลการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบ

- การแจ้งกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ให้นายทะเบียนแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากวันที่มีการชำระเงิน นั้น ๆ
- กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ให้นายทะเบียนแจ้งแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ร้องขอ แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน

(2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถร้องขอให้นายทะเบียนปิดสมุดทะเบียนได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ออกหุ้นกู้ และให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถดำเนินการให้นายทะเบียนดำเนินการต่าง ๆ ตามความจำเป็นได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเสมือนผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ดำเนินการ

3.1.3 เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับ การวางเงินประกัน โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้อาจตกลงกัน กำหนดในสัญญาให้ผู้ออกหุ้นกู้จะวางเงินประกันให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตัวกลางในการดูแลรักษาเงิน ทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งมอบ ให้อยู่ในความครอบครองของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตัวกลาง เพื่อให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ เช่น การทำหน้าที่กรณีหุ้นกู้เกิดเหตุผิดนัดหรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด การจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้กรณีผู้ออกหุ้นกู้ขอผ่อนผัน แก้ไขการผิดนัด การปรับโครงสร้างหนี้ การบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี เป็นต้น

3.2 แก้ไขเพิ่มเติมหัวข้ออัตราและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน บำเหน็จ หรือเงินชดเชยให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ตัวอย่างสัญญา ข้อ 3)

โดยเพิ่มเติมให้มีการกำหนดค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายหลังจากเกิดเหตุผิดนัด หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด กรณีผู้ออกหุ้นกู้ขอผ่อนผัน แก้ไขการผิดนัด เหตุผิดนัด การปรับโครงสร้างหนี้ การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การบังคับชำระหนี้ การฟ้องร้องดำเนินคดีและการบังคับคดี โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าตอบแทนตามอัตราและวิธีการที่ระบุในสัญญานี้ เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นก้วยจะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง

สมาคมจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการจัดทำตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สัญญามาตรฐาน) และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยสมาคมจะได้รวบรวมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงตัวอย่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนำเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ทั้งนี้ ขอได้โปรดส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสมาคม ได้ที่ e-mail : legal@thaibma.or.th ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567